

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดและประดับตกแต่งสถานที่ พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้มีโครงการ จ้างจัดและประดับตกแต่งสถานที่ พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างจัดและประดับตกแต่งสถานที่ พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแนนซีดอกไม้ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์

(นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

## ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในอาคารและรอบนอกอาคาร สำนักงาน อาคารกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคารกองช่าง อาคารกองสาธารณสุข ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในอาคาร และรอบนอกอาคารสำนักงาน อาคารกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคารกองช่าง อาคารกองสาธารณสุข ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เหมาบริการรักษาความสะอาดภายในอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยสเปเชียลการ์ด 2014 จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภุชงค์ สุภัควิจารณ์

(นายภุชงค์ สุภัควิจารณ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติ

ราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์